

รายงานการประชุมประจำสัปดาห์ วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563

รายงานการประชุมประจำสัปดาห์

เปิดการประชุม เวลา 19.30 น.



วาระที่ 1 แนะนำแขก โดย อน.สมชัย โสภาศรีพรณ



สวัสดิ์ท่านผู้ว่าการภาค 3330 โรตารีสากล เฉลิมฉัตร จันทรอินทร์ และแอนน์นิตยา จันทรอินทร์ อดีตผู้ว่าการภาค นพ.พรชัย บุญแสง และมวลมิตร โรแทเรียน วันนี้เป็นการประชุม วันพุธที่ 9 ธ.ค. เป็นอีกวันหนึ่งที่เป็นการประชุมปกติ แต่วันนี้กรณีพิเศษ เนื่องจากท่านผู้ว่าการภาค เฉลิมฉัตร จันทรอินทร์ สโมสรโรตารีกาญจนบุรีได้มาเยี่ยมสโมสร และยังมีวันคล้ายวันเกิดสมาชิก ผมขอแนะนำแขกที่มาเยือนในวันนี้ ท่านแรกที่มาเยี่ยมเยือน ท่านแรก ผู้ว่าการภาคเฉลิมฉัตร จันทรอินทร์ ผู้ว่าการภาค 3330 โรตารีสากล พร้อมด้วยแอนน์ นายกนิตยา จันทรอินทร์ สโมสรโรตารีรมณีกาญจน์ อผภ.ไพโรจน์ จิระเสวีจินดา และแอนน์สุธีรา จิระเสวีจินดา อผภ. นพ.พรชัย และแอนน์วราภรณ์ บุญแสง นายกสโมสรโรตารีสุพรรณนิการ์ นายกมลใจ จองพานิช ว่าที่รต.สุพีร์พัฒน์ จองพานิช สมาชิกกิตติมศักดิ์ของสโมสรโรตารีสุพรรณบุรี ครับ



วาระที่ 2 อน.นพ.จรรยาพงศ์ บรมชนรัตน์ กล่าวต้อนรับ

สำหรับแขกที่มาในวันนี้ จากสโมสรเพชรสุพรรณ นำโดยนายกเสมา อำนวยวัฒนกุล และแขกสโมสรของเรา คือแอนน์ทุกท่านของสโมสร โรตารีสุพรรณบุรี อีกท่านหนึ่งเป็นที่ปรึกษาอินเตอร์เรคท์ จากโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อ.สนิชา คู่้นประเสริฐ นายกก่อตั้งยุพิน กิตติวรพัฒน์ จากสโมสรโรตารีอุทอง แอนน์มุกดา สุจิตต์ ทรัพย์ ขอบคุณทุกท่านครับ

มิตรภาพสังสรรค์ จากผู้ใหญ่ใจดี

นำอาหารและของว่าง มาให้สมาชิกได้รับประทาน

ขอขอบคุณ : รท.วิรัตน์ และแอนน์อาภรณ์ ต้นเจริญ ถั่วเขียวต้มน้ำตาล

อผก.ไพโรจน์ และแอนน์สุธีรา จิระเสวีจินดา หมี่กรอบ

ท่านเครือวัลย์ เปี่ยมบริบูรณ์ และแอนน์พรทิพย์ รุ่งโรจน์ชัยพร บัวลอยไข่หวาน

อน.กวางสุข อนุกุลวัฒนา ส้มจิ้น ผช.ภ.สมพงษ์ เล้าสิทธิรงค์ เป็ดพะโล้

สโมสรโรตารีสุพรรณบุรี อาหารอื่นๆ หมี่กรอบ ปลาช่อนนึ่งใบยอ และหมูหัน 1 ตัว





วาระที่ 3 นายกแสกชัย อำนวนวัฒนกุล กล่าว

ช่วงเช้าวันนี้ประมาณ 9 โมง สโมสรโรตารีสุพรรณบุรีและสโมสรโรตารีเพชรสุพรรณ ได้ทำโครงการรับบริจาคโลหิต ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ท่านผู้ว่าการภาคได้ร่วมกิจกรรมกับเราด้วย เด็กๆ มาร่วมบริจาค 94 ท่าน ได้รับโลหิตมากพอสมควร สโมสรได้นำข้าวหมูแดงไปบริการให้เด็กๆ ได้รับประทาน รวมทั้งถ้วยเดียว ชา กาแฟ ช่วงเที่ยงนำท่านผู้ว่าการภาคไปรับประทานอาหารที่ร้านริมคลองเฮาส์ อ.บางปลาม้า ช่วงบ่ายไปบริจาคสิ่งของที่เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี กัน ผู้ต้องหากาหญิง ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีและเป็นกันเอง จากเรือนจำทางเจ้าภาพขอมา 15.30 น.ประชุม กับประธานฝ่าย 5 ฝ่าย อน.ศรีชัย เทพศิลป์วิสุทธิ มอบป้ายไฟให้กับทางวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรีด้วยครับ

วาระที่ 4 อผภ.ไพโรจน์ จิระเสวีจินดา กล่าวต้อนรับ



ท่านนายกแสกชัย อำนวนวัฒนกุล ผู้ว่าการภาคเฉลิมฉัตร จันทรอินทร์ และแอนน์นิตยา อผภ. นพ.พรชัย บุญแสงและแอนน์ นายกต่างสโมสร ท่านว่าที่ร้อยตรีสุพีร์พัฒน์ จองพานิช ผมรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มาต้อนรับบุคคลสำคัญในองค์กรโรตารี บุคคลสำคัญมากเพราะท่านเป็นหนึ่งในหลายท่านทั่วโลก ท่านผู้ว่าการภาค ความรู้ความสามารถ ไม่ว่าจะการศึกษา การบริหารงาน เป็นนักบรรยาย หายากที่ผู้ว่าการภาคช่วยงานจนได้รับรางวัลจากผู้บริหารระดับบนหลายรางวัล ท่านเฉลิมฉัตร จันทรอินทร์ ทำได้ ท่านยังมีคู่ชีวิต สุภาพสตรี อัศวินหญิงแห่งศาลแรงงานภาค 7 ท่านเคยทำงานที่ศาลกับผมหลายสมัย ฉายาผู้กำกับสายแรงงานภาค 7 เป็นสิ่งที่น่าชื่นชม เป็นสตรีตามตำราจีน สวย รวย เก่ง ผู้นำของภาคใน 4 ภาค จะหาที่เพียบพร้อมเช่นนี้ไม่ใช่ง่าย เป็นโชคดีของภาค 3330 ของเรา ปัจจุบัน ไฮเกอร์ ท่านได้แรงบันดาลใจของโรตารี คือบททดสอบ 4 แนวทาง เป็นหลักเลย เป็นหัวใจของโรตารี เราโชคดีเช่นกันที่ผู้ว่าการภาคมาเผยแพร่ ปลุกฝังให้สมาชิกได้เข้าใจ เพื่อนำมาปฏิบัติ ทำให้สโมสรมีความสามัคคีและพัฒนาสโมสรให้เจริญรุ่งเรือง ปัญหาจะไม่เกิดหรือเกิดน้อยที่สุด ในการเยี่ยมชมครั้งนี้ ท่านยังเป็นอดีตนายกสโมสรโรตารี

กาญจนบุรี การมาให้ความรู้และสิ่งดีๆ ให้สโมสรสุพรรณบุรีของเรา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสโมสรของเราจะเจริญก้าวหน้าดังที่ท่านและเราทุกคนหวังไว้ สุดท้ายนี้ ขอกราบขอบคุณผู้ว่าการภาค เฉลิมฉัตร และแอนน์นิตยา จันท์อินทร์ ด้วย ผมและเพื่อนและทุกคน ขออัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในจังหวัดสุพรรณบุรี เจ้าพ่อหลักเมือง หลวงพ่อโตวัดป่าเลไลยก์ และดวงวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โปรดประทานพรให้ทั้งสองท่าน ทำหน้าที่ในการเยี่ยมชม 101 สโมสร 3330 เดินทางปลอดภัย ได้รับความสำเร็จตามความคาดหวังตลอดไปครับ



วาระที่ 4 ผู้ว่าการภาค เฉลิมฉัตร จันท์อินทร์ กล่าว

ท่านนายกแสงชัย อำนวยวัฒนกุล นายกสร.สุพรรณบุรี นายกเสมา อำนวยวัฒนกุล นายกสโมสรโรตารีเพชรสุพรรณ ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค สมพงษ์ เล้าสิทธิวงศ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการภาคพื้นที่ 29 อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี สุพีร์พัฒน์ จองพานิช ท่านสุภาพบุรุษ และนายกคลใจ จองพานิช อผก.ไฟโรจน์ และแอนน์สุธีรา จิระเสวีจินดา เป็น อผก.ที่อาวุโสที่สุด อผก.นพ.พรชัย แอนน์วารภรณ์ บุญแสง มวลมิตร โรแทเรียนและแอนน์ สโมสรโรตารีสุพรรณบุรี สโมสรโรตารีเพชรสุพรรณ และทุกๆ ท่าน กราบขอบพระคุณ ถือเป็นเกียรติสูงสุดที่ได้มาเยี่ยมชม ปีที่แล้วเป็นผู้ว่าการภาครับเลือก ไปอบรมที่มะนิลา ปีก่อนทำหน้าที่จริงๆ อบรมที่อเมริกา ก่อนโควิด ปีนี้มีความพิเศษเรื่องการทำงานต่างๆ ผมกับแอนน์ออกเยี่ยมสโมสรอย่างเป็นทางการ ต้องเยี่ยมชมอย่างน้อยสโมสรละ 1 ครั้ง ตั้งแต่กลางเดือน ส.ค. ออกเดินทางตลอด สโมสรแรก เบตง จัดที่สงขลา หาดใหญ่ เสร็จแล้วก็เดินทางต่อเนื่อง ยะลา ขึ้นเบตง ไม่เคยขับรถไป ผ่านอำเภอแรกๆ ชื้อ อำเภอนี้ได้ยินในทีวีบ่อย อ.บันนังสตา ก็ขับไปย่าน อ.ธารโต เราไปเบตงสวยมาก ปิดด่านตอนนี้ ไม่มีนักท่องเที่ยว เรากลับมานราธิวาส ค้างยะลา คืนหนึ่ง ข่าวก่อนที่เราได้ขึ้นมามั่นรุนแรง แต่ช่วงนี้ดีขึ้นเยอะ สโมสรโรตารีนราธิวาสมารับ พาออกนอกเมือง เราก็ตามเขาไป พอพ้นจากนอกเมือง เข้าเมือง รถตำรวจนำมาเลย เสี่ยงมาก แต่ก็เรียบร้อยดี ก็เยี่ยมชมมาตลอด ผมคิดเสมอว่า การไปอบรมที่อเมริกา ตอนนั้นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิต เจอผู้คนมากมาย ปากีสถาน อัฟริกา แต่พอออกเยี่ยมสโมสรสักพัก สิ่งที่ดีที่สุดคือการเป็นผู้ว่าการภาคแล้วได้ไปเยี่ยม

สโมสร หลายท่านผมไม่ได้พบนานแล้ว เวลาทำงานภาค บางท่านอาวุโสไม่เจอกัน แต่เราไปเยี่ยมก็ได้เจอกัน ตอนนี้เยี่ยมมาแล้ว 80 สโมสร นอนโรงแรมภาคใต้สองเดือนกว่า ทางสุพรรณของโรงแรมให้ เราก็อยากกลับบ้าน คือนอนต่อเนื่องตลอด วันนี้ยากเล่าตอนไปประชุมที่อเมริกา ประธานโรตารีสากล ท่านฝากสารสำคัญ 4 ข้อ ข้อที่ 1 ท่านบอกว่า ขอให้สโมสรทำแผนระยะยาวของสโมสร หลับตานึกภาพว่าอีก 10 ปี 20 ปี สโมสร โรตารีสุพรรณและเพชรสุพรรณจะเป็นอย่างไร บำเพ็ญประโยชน์ ภาพลักษณ์ ผมเคยอยู่กาญจนบุรีมา จัดงานครบรอบ 30 ปี ผมพูดบนเวที ผมบอกว่าจำได้ว่า 15 ปีที่แล้ว เราจัดงาน ถ่ายภาพแบบนี้ ขึ้นป้ายบนเวทีชื่อ งาน เหลียวหลังแลหน้า 15 ปี สโมสร โรตารีกาญจนบุรีเชิญสมาชิกก่อตั้งมา เล่าความสนุกสนานที่ผ่านมา จบก็ให้สมาชิกปัจจุบันพูดว่าเป็นยังไง สถานะเราเป็นยังไง หลังจากนั้น เราก็เริ่มแลหน้าไปที่อนาคต อีก 15 ปี กญจนบุรีจะเป็นยังไง ทุกท่านยังอยู่ที่นี้ไม่ได้ไปไหน เราจะมีสมาชิก รุ่นใหม่ๆ เข้ามาในสโมสร เราเริ่มรับสมาชิกวัย 30 กว่าเข้ามา ในสโมสร โรตารีกาญจนบุรี มีเวลา มา ไม่มีไม่เป็นไร พอครบ 30 ปี เรามีสมาชิกสิบกว่าคู่ สโมสร โรตารีกาญจนบุรี มีสมาชิกอายุเฉลี่ย 40 ปลายๆ อายุเฉลี่ยของสมาชิกไม่เคยตกถึง 30 สโมสร กญจนบุรี มีผู้ว่าการภาคหลายคน ท่านแรก วรวิทย์ พงษ์วิทย์ภาณุ ผ่านมา 8 ปีเป็น ต่อมาท่านสมภพ ชีระสานต์ นี่ไม่ใช่เหตุบังเอิญ นี่เป็นเรื่องที่สโมสร ทำงานอย่างมีแผนงาน สโมสร โรตารี กญจนบุรี ยังมีความสำเร็จอีกหลายเรื่อง เช่น เราทำโกลบอลแกรนด์ทุกปี ผมเป็นคนทำ แต่ถ้าสโมสรไม่บริจาค เราก็ทำไม่ได้ สิ่งต่างๆ เหล่านี้จะบอกได้โดยว่า เราต้องวางแผนระยะยาว ผมพูดมาแล้ว 80 สโมสร พวกเขาต้องคิดตาม วันนี้ยังนั่งคุยกัน อายุเฉลี่ยแต่ละสโมสรเท่าไร หลายสโมสรมีการเปลี่ยนแปลง อยากฝากเป็นข้อแรก ไม่ได้ถึงขนาดจี้ให้ไปทำอะไร โลกเปลี่ยนไปเร็วมาก เราต้องปรับตัว อยากให้สโมสรวางแผนระยะยาว ขออย่างเดียว กล้าที่จะทำ กล้าที่จะเปลี่ยนแปลง คนรุ่นใหม่ หลายสโมสร เป็นสโมสรระดับจังหวัดในอดีต เหลือสมาชิกสองสามคน ของสุพรรณ สวิงน้อย แต่เราต้องปรับปรุง สโมสร โรตารีราชบุรี ไม่เคยมีผู้หญิงเลย นครศรีธรรมราชก็ไม่มี แต่ปีนี้มี หลายสโมสร เริ่มปรับตัว หลายสโมสรเริ่มมีเด็กๆ เข้ามา เราต้องปรับตัว เรื่องที่ 2 สมาชิกภาพ ไม่ได้เน้นว่าจะเพิ่มกี่คน แต่เราเริ่มรับสมาชิกมาแล้ว ทำอย่างไรให้อยู่กับเรานานๆ เข้ามาแล้วอยู่ไม่นานออกไป อาจจะหลงลืมกลไโกะ ไรดีๆ ขั้นตอนที่เคยใช้ในการรับสมาชิกใหม่อาจนำมาใช้ เรื่องที่ 3

รูปแบบสโมสรใหม่ๆ สโมสรโรตารีเรีกท์ 18 ปีขึ้นไป สามารถบริจาคเงินเข้ามาและทำโครงการได้เช่นกัน อีกสองปี 2565 ต้องจ่ายค่าบำรุง RI 8 เหรียญต่อคน สำหรับโรตารีเรีกท์ชุมชน บริษัทใหญ่ๆ หลายฝ่าย สามารถตั้งสโมสรโรตารีภายในบริษัทเองได้ เขาจะได้คอนเนคชั่น ถ้าบริจาคเข้าโรตารีก็สามารถนำเงินมาทำโครงการได้ อีกอย่างคือชมรมต่างๆ เช่น ชมรมคุณก คุณพระ อาจตั้งสโมสรโรตารีใหญ่ๆ ได้ ข้อ 4 สุดท้าย เรื่องวันโพลีโกล มีประกาศแล้วว่าโรคโพลีโกลส์หมดแล้ว สโมสรโรตารีเริ่มทำเรื่องนี้มา 40 ปีจนทวีปแอฟริกาหมดไปแล้ว ถ้าเราหยุดเราปล่อยต่อไป มันจะกลับมานับหนึ่งใหม่ ยังต้องรณรงค์ต่อไป คุณหมอซูชาติ ประธานฝ่ายโพลีโกลของภาค กล่าวว่า โรคโพลีโกลอยู่กับเรามากกว่าสามพันปีแล้ว เขาไปเจอภาพแกะสลักที่ปิรามิดในอียิปต์ มีรูปผู้พิการชาติบสถักอยู่ ท่านเลยอยากให้เราทำโครงการ ปลุกต้น อะไรก็ได้ ทั้ง 4 ข้อทางโรตารีสากลฝากมา

เรื่องสุดท้าย โรตารีเราช่วยเหลือคนๆ เดียวก็ทำ หลายคนก็ทำ ที่แก่นจันทร์ ราชบุรี ผมไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งขาขาด นายกสโมสรยังเป็นหนุ่ม แต่งตัวอย่างหล่อเลย คุณเขาลงเอาขาเทียมมาใส่ให้ปากันนี้ น้ำตาหยดที่ขาเทียมเลย ป้าคงคิดว่าผู้ชายคนนี่คือใครมาคุกเข่าใส่ขาเทียมให้ คนดีเราก็ช่วย มีอีกคนเป็นแท่นปูนทั้งตัว ไม่มีที่ตรงไหนเรียบเลย สโมสรโรตารีนครราชสีมาดูแลมากกว่าสองปี โพลีโกลตลอด 40 ปีที่ผ่านมา เราทำให้เด็กหลุดรอด เราภาคภูมิใจร่วมกัน สุดท้ายเรื่องมูลนิธิ ทำไมเราต้องบริจาค ข้อ 1 มีการประเมินว่าสโมสรเรามีการจัดการบริหารการเงินได้โปร่งใส น่าเชื่อถือ ระดับห้าดาว 1-3 1-5 ของโลก มันเป็นระบบมาตรฐานการอนุมัติเงิน ข้อ 2 มีการพิสูจน์ว่าเงินบริจาคเข้าโรตารี นำมาช่วยเหลือชุมชน ข้อ 3 งานวิจัย สิ่งที่โรตารีทำ สามารถช่วยเหลือผู้คนได้จริง วันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้สนับสนุนโรตารีตลอดมา ทางภาคใต้สามเดือนกว่า ผมสัญญาภาคใต้ว่าถ้าผมมาตอนบนจะบอกว่าตอนนี้ภาคใต้แย่มากเรื่องการท่องเที่ยว ภูเก็ตนี้ห้างเซ็นทรัลทำใหม่ เจียบ หาดป่าตองก็เจียบ ไปกระบี่อ่าวนางว่าดังๆ มันมีดมาก ไม่มีใครกล้าเดิน เกาะสมุย ไม่มีชาวต่างชาติเลย ชวนไปเที่ยวภาคใต้บ้าง ท้ายสุด ผมจะทำมูลนิธิโรตารี เรื่องที่ 2 ขอมอบของที่ระลึกให้บุคคล 4 ท่าน นายกสโมสรโรตารีสุพรรณบุรี นายกแสงชัย อำนวยวัฒนกุล ผู้ช่วยผู้ว่าการภาคสมพงษ์ เล่าลิตทิวรงค์ อีกสองท่าน อผก.ไพโรจน์ จิระเสวี

จินดา อภ.นพ.พรชัย บุญแสง ท่านดูแลผมเป็นอย่างดี ขอบคุณมากเลยครับ ขอเริ่มต้นจาก
มูลนิธิก่อนเลยครับ ส่วนท่านที่บริจาค 1000 เหรียญ ผมมีป้ายถ่ายรูป ท่านที่บริจาค 100 เหรียญ
ผมมีเข็มสีทองแท้ ประดับเข็มเป็นที่ระลึก

วาระที่ 6 อภ.นพ.พรชัย บุญแสง กล่าวขอบคุณท่านผู้ว่าการภาค 3330



เรียนท่านนายก ผู้ว่าการภาค แอนน์ทุกท่าน ผู้ที่เกิดเดือนพ.ย. ๕๓. รู้สึกเป็นเกียรติที่ผู้ว่า
การภาค 3330 เฉลิมฉัตร จันทรอินทร์ มาอวยพรพวกเรา ท่านสุภาพบุรุษ ว่าที่ร้อยตรีสุพิร์พัฒน์
จงพานิช พรศักดิ์สิทธิ์ จากท่านเฉลิมฉัตร จันทรอินทร์ ขอบคุณ โรตารีที่ทำให้เรามีความสุข
ความเจริญ รุ่งเรือง แข็งแรง ทุกคนในที่นี้ แข็งแรงทุกคน พรในวันนี้ขอให้กลับสู่ทุกคนร้อยเท่า
พันทวีครับ

อีกทั้ง ผมขอกล่าวขอบคุณผู้ว่าการภาค ที่สละเวลามาเยี่ยมชมสโมสร และแอนน์นิศยา
ได้ใช้เวลาในการออกเยี่ยม 1 วัน 1 คืน ทุกสโมสร คือความตั้งใจของท่าน และท่านผ่านการ
อบรมที่ซานดิเอโก คำแนะนำของท่านจะทำให้สโมสรเรามีแนวคิดใหม่ๆ ขึ้นมา คิดว่าเราจะนำ
ความคิดเหล่านั้นมาใช้ เราเปิดใจสิ่งต่างๆ ที่ท่านให้เรา สร้างแนวคิดใหม่ๆ ในช่วง 5 ปีมานี้
สมาชิกภาพยังไม่เติบโตเท่าที่ควร ทำอย่างไรให้คนหนุ่มคนสาวเข้ามามากขึ้น เราก็ทำแต่รักษา
ไว้ไม่ได้ คนอายุไม่ต่ำกว่า 70 ในสโมสรเรามีหลายท่าน นับวันเราจะแก่ชราไปเรื่อยๆ ต้องหาคน
ใหม่ๆ เข้ามา สำคัญคือรับผู้หญิงหรือไม่ เราเคยไม่รับ เมื่อเหตุการณ์เปลี่ยน เราจะรับหรือไม่ คือ
ถ้าเป็นหนุ่มๆ เข้ามาจะรักษาไว้ไม่ได้ ก็จะหายไป ผู้หญิงเข้ามาจะสำคัญ ยุคนี้ผู้หญิงครองโลก
มากขึ้นเรื่อยๆ สำคัญมากๆ ครับ ตรงนี้เราต้องทบทวน ขอบคุณที่ท่านมาแนะนำพวกเรา ขอให้
ท่านเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆ ขึ้น ขอบคุณครับ



วาระพิเศษ : แอนน์ อน.นิตยา จันทรอินทร์ กล่าว

อดีตนายกสมัชชั ท่านมีส่วนช่วยในหลายๆ เรื่องขอบพระคุณมากค่ะ นอกจากกิจกรรม โปลิโอแล้ว ยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมนั่นคือภัยพิบัติทางภาคใต้ เรียกว่ามหาอุทกภัย น้ำท่วมครั้ง ยิ่งใหญ่ในรอบ 30 ปี วันที่ 2 ธค.ที่ผ่านมา นั่นก็คือน้ำท่วมในพื้นที่กว้างมาก ผู้ที่ได้รับผลกระทบ มีตั้งแต่บ้านนายกส โมสร มวลมิตร โรแทเรียน กลุ่ม Rcc โรตารีเคยเป็นผู้ที่ให้ผู้อื่น แต่วันที่ 2 เขา เป็นผู้ประสบภัย ถึงเวลานั้นภาค 3330 ระดมเงินบริจาค เราระดมตั้งแต่วันที่ 3-5 จบวันที่ 6 ได้รับเงินบริจาคเกือบ 800,000 บาท อดีตนายกหลายรุ่น ทุกภาคส่วนมาช่วยเราหมดเลย เพื่อช่วย แก้ไขภัยพิบัติให้ผ่านไปด้วยดี นอกจากกิจกรรมนี้ก็ยังอีกหลายเรื่องกับทางส โมสรให้ความ ร่วมมือผ่านแอปพลิเคชัน Line ยูทูปก็อยากให้เราไปร่วมชมกัน วิดีโอ N โปลิโอ กดไลท์กดแชร์ ช่วยกันนะคะ คลิปนี้เราส่งระดับโลก แต่สมาชิกของเราเข้าไปชมกันไม่มาก ขอบพระคุณค่ะ



เรียนเชิญสมาชิกทุกท่านร่วมประชุมครั้งถัดไป

วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563

ณ ร้านอาหารไผ่ขวาง

(เริ่มเวลา 18.00 น. เป็นต้นไป)

กิจกรรมพิเศษ : รัับบริจาคโลหิต ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี



พิธีรับมอบเหรียญบริจาค 1000 เหรียญ

รายนามผู้บริจาค 1000 เหรียญ

อผภ.ไพโรจน์ จิระเสวีจินดา อผภ.นพ.พรชัย บุญแสง นายกแสงชัย อำนวยวัฒนกุล
อน.นพ.จรรยาพงศ์ บรมชนรัตน์ ผชภ.อน.สมพงษ์ เล้าติทธิวงศ์



มิตรภาพสังสรรค์วันเกิด



ภาพการประชุมประจำปี

